

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SGDDĐT-GDTrHQLCL
V/v triển khai thực hiện quy định pháp
luật về “Không giao xe cho người
không đủ điều kiện điều khiển phương
tiện tham gia giao thông”

Đắk Nông, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm GDTeX-GDNN các huyện;
- Trường THCS và THPT Trương Vĩnh Ký;
- Trường TH, THCS và THPT Hai Bà Trưng.

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-BATGT ngày 08/10/2024 của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện quy định của pháp luật về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về việc “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông”; hậu quả trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông... với nhiều hình thức đa dạng và phù hợp với học sinh, cha mẹ học sinh như trong các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoài giờ chính khóa, các cuộc thi về ATGT, các buổi họp phụ huynh (các quy định tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định 100/2019/NĐ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông nói chung; không điều khiển phương tiện và không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Yêu cầu học sinh tự đi xe đến trường phải đăng ký phương tiện, chủng loại với nhà trường để phối hợp Công an địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra, quản lý; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô trên 50cm³ của học sinh. Đối với các cơ sở giáo dục khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông báo về học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đúng quy định hoặc vi phạm pháp luật về giao thông phải có trách nhiệm mời cha mẹ học sinh đến làm việc thông báo rõ vi phạm và yêu cầu phối hợp quản lý, giáo dục con em cam kết không tái phạm.

Khai thác hiệu quả các hệ thống tin nhắn, thư điện tử, zalo nhóm lớp để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục học sinh nghiêm chỉnh

chấp hành việc không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; duy trì liên lạc giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp về giáo dục, quản lý học sinh chặt chẽ, tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn triển khai các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục về pháp luật an toàn giao thông trong trường học; tiếp nhận thông tin học sinh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông do cơ quan Công an gửi đề có biện pháp xử lý thích hợp và phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở, giáo dục con em mình; giao cho giáo viên chủ nhiệm có hình thức kiểm tra, giám sát, nhắc nhở học sinh tránh tình trạng tái vi phạm.

Các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Kế hoạch số 08/KH-SGDĐT ngày 22/01/2024 về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2024 với chủ đề “*Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn*”; Kế hoạch số 18/KH-SGDĐT ngày 25/01/2024 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Trong đó, nhấn mạnh thông điệp “*Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cha mẹ, các bậc phụ huynh trong việc làm gương cho thế hệ trẻ trong việc chấp hành pháp luật về An toàn giao thông*”.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, GDTrH-QLCL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Sĩ Thành